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ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

"สมพงษ จิตระดับ"ติงทปอ. หาหลักประกันออกนอกระบบแลวไมถูกท้ิง 
คอลัมน เวทีวิพากษ 

กุมารี วัชวงษ 
 

ภายหลังที่ นายวิจติร ศรีสอาน รมว.ศึกษาธิการ รัฐมนตรีขิงแก พยายามตีปบใหกําลังใจอธิการบดี
มหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 24 แหงทั่วประเทศ ที่เขารวมการสัมมนาทางวิชาการของที่ประชุมอธิการบดแีหง

ประเทศไทย (ทปอ.) ประจําป 2549 

 

โดยรมว.ศกึษาฯไดบอกวา จะพยายามทกุวิถีทางในการเข็นพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 20 แหง เขา

สูการพิจารณาของสภานิติบญัญัติแหงชาต ิ(สนช.) ใหเสร็จภายใน 1 ป หลังจากที่คางมาหลายป และหวังจะ

ใหเปนกฎหมายมีผลบังคับใชไดในรัฐบาลปฏิรูปชุดนี้ 
 

ขณะที่บรรดาอธิการบดีก็มทีาทีไมมั่นใจตออนาคตการออกนอกระบบ จึงไดรวมกนัจัดทําขอเสนอตอ
รัฐบาลเกี่ยวกบัการเพื่อสงเสริมการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัยในกํากับ 
 

โดยขอเปนมตคิณะรัฐมนตร ี(ครม.) ในเร็วๆ นี้ดวย เพื่อใหการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในกํากับ เปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม และประชาชนในดานการจัดการศึกษา 
และวจิัยช้ันสูงไดอยางสมบูรณ 
 

อยางไรก็ตามชาวมหาวิทยาลัยที่เคยเหนื่อยหนายกับปญหาการออกนอกระบบที่ยดืเยือ้จนไมอยากจะสนใจ
อีกแลวนัน้ "ขาประจํา" ที่เคยวิพากษวิจารณวงการการศกึษาอยาง นายสมพงษ จิตระดับ อาจารยประจําคณะ

ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ก็ออกมาวิจารณและใหขอเสนอแนะวา 
 

ขณะนี้ถึงเวลาที่มหาวิทยาลัยตองออกนอกระบบราชการ แตควรดําเนินการดวยความรอบคอบ และคํานึงถึง
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ผลในอนาคตมากที่สุด แมจะมีมหาวิทยาลยัขนาดเล็กทีใ่ชงบประมาณไมมากออกนอกระบบไปแลว แต
มหาวิทยาลัยขนาดใหญอีกจาํนวนมากที่กําลังทยอยออกนอกระบบ 
 

การที่มหาวิทยาลัยขนาดใหญเหลานี้หากออกนอกระบบพรอมกัน ตองใชงบประมาณมหาศาลในการบริหาร
จัดการ หากนายวิจติร พนจากตําแหนง รมว.ศึกษาธกิารไปแลว และมีนกัการเมืองจากรัฐบาลชุดใหมมา
บริหารงานจะเปนอยางไร 
 

อาจารยสมพงษตั้งขอสังเกตวา นักการเมืองสวนใหญไมไดเห็นความสําคัญการใหงบประมาณกับอดุมศึกษา 
ดังนัน้เมื่อออกนอกระบบ นายวิจิตรจะรับผดิชอบอยางไร หากมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ 
 

เพราะนกัการเมืองมีทัศนคติไมดีตอการบรหิารของมหาวทิยาลัย เชน จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย เปน
มหาวิทยาลัยขนาดใหญมีเงินที่เก็บคาหนวยกิตนิสิตมากอยูแลว ไมจําเปนที่รัฐตองใหงบฯมาก เพราะเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ ก็ควรบริหารจัดการเอง เปนตน 
 

"ผมอยากจะบอกวา ตราบใดที่ชาวมหาวิทยาลัยยังตองอยูภายใตกระทรวงศึกษาธกิาร ก็จะไมไดงบประมาณ

และนโยบายตามที่เราตองการ เพราะขนาดทปอ.เองก็ยังไมมั่นใจในอนาคต ถึงขนาดจัดทําขอเสนอขอเปน
มติ ครม.จากรัฐบาล แลวนิสิต นักศึกษา จะไมมีสิทธิกังวลเรื่องการขึ้นคาหนวยกิตไดอยางไร 
 

"ผมไมไดหนวงเหนีย่วไมใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ แตอยากใหอธิการบดีทุกทานเขาใจวัฒนธรรมของ

นักการเมืองทีใ่นรัฐบาลชุดตอไป จะเขามาเปนรมว.ศึกษาฯแทนศ.ดร.วจิิตรที่ลงจากเกาอ้ี แลวใครจะมาสาน
ตอเร่ืองการออกนอกระบบใหไดรับงบประมาณ และมีการบริหารจัดการไดอยางคลองตัว" นายสมพงษ
กลาว 
 

นายสมพงษกลาวดวยวา ขอเสนอแนะ 3 ประเด็นเพื่อใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั้ง 20 แหง และชาว

มหาวิทยาลัย พิจารณาเกี่ยวกับการออกนอกระบบดังนี ้
 

1.ตนเหน็ดวยกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ที่เสนอใหรัฐบาลแสดงจุดยนืสนับสนุน

การออกนอกระบบ และใหหลักประกันดานงบประมาณที่ชัดเจน โดยออกเปนกฎหมายกลางเกีย่วกับ
การเงินอุดมศกึษา แตขณะเดียวกันก็ขอเสนอดวยวา ควรออกกฎหมายใหครอบคลมุถึงการจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 

เพราะอนาคตเมื่อทุกแหงออกนอกระบบก็จะมีการเปดสอนในหลักสูตรท่ีมีผูเรียนจํานวนมาก ตามการ
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บริหารเชิงธุรกิจ ขณะที่สาขาวิชาท่ีมีความจําเปนตอสงัคมแตอาจมีผูเรียนนอยอาทิ สาขาปรชัญา 
ประวัติศาสตรโบราณคด ีจะมั่นใจไดอยางไรวาจะมีการเปดการเรียนการสอน 
 

2.ตองรักษาสิทธิของนิสิตนักศึกษา ในการขึ้นคาหนวยกิตวา เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบไปแลวจะไม

ขึ้นคาหนวยกติแบบระบบธรุกิจการศึกษา เหมือนมหาวทิยาลัยเอกชน และการขึ้นคาหนวยกจิตอง
สมเหตุสมผลดวย 
 

และ 3.เรียกรองใหมหาวิทยาลัยทุกแหงทีก่ําลังเตรียมสงรางกฎหมายเขาสูสนช. ใหนํากฎหมายลูกเกีย่วกับ

สิทธิประโยชนของบุคลากรในมหาวิทยาลยัมาเผยแพรใหประชาคมมหาวิทยาลัยไดรับรูกอน 
 

"ผมไมไดเถียงวาออกหรือไมออกนอกระบบ แตไมใชการออกนอกระบบที่ไปตายเอาดาบหนา ถาเราไมมี

กฎหมายกลางมาเปนหลักประกันในอนาคต แลวจะเชื่อตามที่ศ.ดร.วิจิตรกลอมบรรดาอธิการบดีในทปอ.
เพียงอยางเดยีวไมได"  
 

อาจารยสมพงษกลาวตอวา ขณะนี้บรรยากาศของชาวมหาวิทยาลัยนัน้ซึมเศรา ทุกคนปลอยมือไมสนใจทิศ
ทางการออกนอกระบบที่มีปญหาเรื้อรัง จะปลอยไปแบบนี้ไมได ที่สําคัญการออกนอกระบบ ตองรักษา
ปรัชญาและจดุยืนของมหาวทิยาลัยทุกแหงไวดวย ไมใชคิดแตเร่ืองการบริหารจัดการที่คลองตัวเพียงอยาง
เดียว 
 

ทั้งนี้อยากใหรางพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐกวา 4 ฉบับที่กําลังจะเขาสนช. ชวยนําประเดน็

ขอเสนอแนะไปพิจารณา อยาใหสนช.พจิารณากฎหมาย 3 วาระรวดแลวผานไปไดทนัที โดยที่ไมได

คํานึงถึงประโยชนของการจดัการศึกษาในอนาคต 
 

นั่นเปนความเห็นของอาจารยสมพงษ ที่มีกลิ่นอายการเมืองเขมขน 
 

ทุกฝายตั้งแต ชาวประชาคมมหาวิทยาลัย อธิการบดี รัฐบาล ตลอดจนสมาชิกสนช. ควรตระหนักถึงอนาคต
วงการอุดมศกึษาไทย วาจะมทีิศทางอยางไร  
 

อนาคตวงการอุดมศึกษาของไทย จําเปนตองพิจารณาผลประโยชนของนสิิต นักศึกษา และประชาชนเปน
ที่ตั้ง เพราะการจัดการศึกษาระดับสูงคือ รากฐานการพฒันาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
 

ตั้งโจทยไวอยางไร ผลลัพธก็จะออกมาอยางนัน้  
 
หนา 25
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